

Số: 03/CV-HCGC

Thuận Châu ngày 06 tháng 9 năm 2017

**Kính gửi: - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thuận Châu.  
- Cán bộ, giáo viên các trường trong toàn huyện.**

Hội Cựu giáo chức huyện Thuận Châu được thành lập từ năm 1999; Trải qua 18 năm, Hội không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Hội đã thu hút được hơn 300 Cựu giáo chức tham gia sinh hoạt Hội; Hội có 11 chi hội, địa bàn sinh hoạt kéo dài từ chân đèo Pha đin tới giáp Thành phố Sơn La. 18 năm qua, Hội đã phát huy truyền thống yêu nước Cách mạng, trí tuệ và phẩm chất tốt đẹp của nhà giáo, góp phần thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo của huyện nhà.

Từ ngày thành lập đến nay, Hội đã nhận được sự quan tâm của Huyện ủy, HĐND, UBND và các ban ngành đoàn thể trong huyện; đặc biệt Hội nhận được sự quan tâm giúp đỡ nhiệt tình đầy trách nhiệm của các thế hệ lãnh đạo ngành Giáo dục và Đào tạo, sự quan tâm của các thầy giáo, cô giáo, các trường trong huyện; với sự giúp đỡ đó, Hội đã có những hoạt động thiết thực và hiệu quả; Hội đã thực hiện tốt các nghị quyết của Hội đã đề ra; Hội thực hiện tốt chức năng chăm sóc đời sống tinh thần vật chất cho hội viên, tổ chức mừng thọ cho hội viên cao niên, thăm hỏi hội viên khi ốm đau, tai nạn; thăm viếng chia buồn với gia đình hội viên khi hội viên hoặc người thân qua đời; tổ chức tốt các hoạt động hữu ích. Hàng năm tổ chức kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11; đã ra mắt bạn đọc 8 tập san “**Một thời để nhớ**”...

Trong những năm qua, Hội Cựu giáo chức Thuận Châu thực sự là ngôi nhà chung, là cầu nối của hội viên Hội cựu giáo chức, hội viên gắn bó tình cảm, gìn giữ phẩm chất của người thầy giáo, người cán bộ ngành giáo dục trong đời thường; xây dựng gia đình văn hóa tiêu biểu; phối hợp với nhà trường và xã hội nuôi dạy con cháu trở thành con ngoan trò giỏi.

Hội cựu giáo chức Thuận Châu là tổ chức xã hội nghề nghiệp, chịu sự quản lý của UBND huyện Thuận Châu và sự bảo trợ ngành Giáo dục và Đào tạo. Hội không được thụ hưởng kinh phí hoạt động từ ngân sách Nhà nước cấp, kinh phí hoạt động chủ yếu từ nguồn ủng hộ của các tổ chức, cá nhân và sự đóng góp của hội viên.

Trong thời gian tới, Hội có nhiều hoạt động lớn, như: Tổ chức các hoạt động xây dựng Hội điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 - 2020; Biên tập và xuất bản tập san số 9 “**Một thời để nhớ**”; mua sắm trang thiết bị cần thiết cho trụ sở văn phòng Hội; tổ chức tập huấn cho cán bộ các chi hội, xây dựng cơ sở Hội vững mạnh; tổ chức hội thảo về công tác Giáo dục; tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11...

Vì vậy Hội cựu giáo chức huyện cần có nguồn kinh phí phục vụ cho các hoạt động. Hội cần được sự giúp đỡ của cán bộ, giáo viên, ngành Giáo dục và Đào

tạo huyện Thuận Châu ủng hộ xây dựng “**Quỹ nghĩa tình đồng nghiệp**”. Sự ủng hộ của các đồng chí là thể hiện tấm lòng quý giá góp phần xây dựng Hội phát triển.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Phòng GD&ĐT huyện;
- Các trường trong huyện;
- Lưu VP CGC.

T.M HỘI CỰU GIÁO CHỨC HUYỆN  
**CHỦ TỊCH**



**Thiền Quang Hạ**